



ภาษาอังกฤษ กับการพัฒนาข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุค 4.0

โดย...สถาบันเกษตรกรวิชาการ



การขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) ส่งผลให้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะด้านการสื่อสารด้วยภาษากลางของภูมิภาคอาเซียน นั่นคือ **“ภาษาอังกฤษ”** ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กฎบัตรอาเซียน) ข้อที่ 34 ระบุว่า **“ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ”** (The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนและภาคราชการใน 10 ประเทศอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจำชาติหรือภาษาประจำท้องถิ่นของตนเอง แต่ปัญหาที่พบจากผลการสำรวจล้วนชี้ชัดตรงกันว่า **“ภาษาอังกฤษ”** ของคนไทยและข้าราชการไทย ยังอยู่ในลำดับรั้งท้ายของประเทศอาเซียน

รัฐบาลได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้น โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น จริงจัง และให้เห็นผล ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประสานความร่วมมือ แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นำเสนอโครงการในความรับผิดชอบ

ที่เป็นระดับสากล และเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติราชการ ซึ่งต้องประสานงานกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลนครหลวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและความเป็นเลิศในด้านการเกษตรต่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรต่างประเทศ

สถาบันเกษตรกรวิชาการมีภารกิจหลักในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการเสริมสร้างให้ข้าราชการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานและสื่อสารระหว่างประเทศ จึงริเริ่มโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) ให้แก่ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาความรู้ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ความร่วมมือ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น